

## ยกเลิกขั้นตอนสัมภาษณ์ "ครูผู้ช่วย" ใช้ข้อสอบปรนัยชุดเดียวกันทุกเขตพื้นที่ฯ รับสมัคร 31มี.ค.

นำเสนอเมื่อ : 9 มี.ค. 2555

**"สุชาติ" เคาะเกณฑ์การสอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย" ใช้ข้อสอบปรนัยชุดเดียวกันทุกเขตพื้นที่ฯ สักตุนจริด**

เมื่อวันที่ 8 นายสุชาติ ชาติอำรุงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จะเสนอให้พิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555ว่า ได้พิจารณาในหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้วว่าการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย จะใช้ข้อสอบแบบปรนัยเดียวกันทั้งหมดทุกเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่เปิดสอบ โดยจะให้สถาบันที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ออกข้อสอบให้ และให้จัดสอบพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบที่กำหนดไว้ทั่วประเทศ

สำหรับตัวข้อสอบได้เน้นย้ำไปว่าควรจะต้องเป็นข้อสอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ข้อสอบที่ใช้ดุลพินิจ โดยเชื่อว่าป้องกันปัญหาต่างๆ ในอดีตได้ เช่น กรณีที่การแยกสอบของแต่ละเขตพื้นที่ฯ ที่ต่างคนต่างออกข้อสอบ ก็จะมีเรื่องร้องเรียน มีการซื้อขายข้อสอบหรือจ่ายเงินจ่ายทองได้ บางเขตพื้นที่ฯ ตอนเที่ยงคืนก่อนสอบ 1 วัน ก็จะมาขอข้อสอบมาให้กับคนที่จ่ายเงิน สิ่งเหล่านี้จะต้องแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้นการสอบในปี 2555 จะต้องโปร่งใส เทาเทียม และเป็นธรรม

**"การสอบนั้น ผมต้องการให้สอบพร้อมกันในวันเดียวกัน ข้อสอบเดียวกัน ต่อไปใครจะไปแอบซื้อข้อสอบก็คงไม่ได้ หรือจะให้ใครไปสอบแทนก็ไม่ได้ ผมจะให้มีผู้อำนวยการ ที่ดูแลการสอบในแต่ละศูนย์สอบเพื่อดูแลความเรียบร้อย"**

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า หลังจากการสอบจะไม่ให้มีการสอบสัมภาษณ์เหมือนที่ผ่านมา สอบเสร็จก็จะให้มีการขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในทันที เพราะขั้นตอนการสัมภาษณ์นั้นอาจจะมีการเรียกรับเงินรับทองกันได้ ดังนั้นจึงควรต้องยกเลิกไป อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวในการสอบครูผู้ช่วยนี้หากใครไม่เห็นด้วยก็สามารถโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นมาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ปฏิทินการสอบที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดไว้ นั้นจะเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 31 มี.ค.55 ถึงต้นเดือน เม.ย.55 และจะสอบแข่งขันประมาณวันที่ 26-27 เม.ย.55 ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องรอให้ รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

## 'สุชาติ' ไฟเขียวเกณฑ์ตัด'ครูผู้ช่วย' สักดเขตฯเรียกเงิน-ซื้อขายข้อสอบ สอบเฉพาะ'ปรนัย'- รับสมัคร31มี.ค.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายสุชาติ ชาติดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีสื่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะเสนอให้พิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ว่า ได้พิจารณาในหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว ว่าการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยจะใช้ข้อสอบแบบปรนัยเดียวกันทั้งหมดทุกเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่เปิดสอบ โดยจะให้สถาบันที่นำข้อสอบออกข้อสอบให้ และให้จัดสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบที่กำหนดไว้ทั่วประเทศ สำหรับข้อสอบนั้น ได้เน้นย้ำไปว่าควรจะต้องเป็นข้อสอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ข้อสอบที่เชิดลพินิจ โดยเชื่อว่าจะป้องกันปัญหาต่างๆ ในอดีตได้เช่น กรณีการแยกสอบของแต่ละเขตพื้นที่ ที่ต่างคนต่างออกข้อสอบ มักจะมีเรื่องร้องเรียนว่ามีมีการซื้อขายข้อสอบหรือจ่ายเงินจ่ายทองใด บางเขตพื้นที่ฯ ตอนเที่ยงคืนก่อนสอบ 1 วัน จะเอาข้อสอบมาให้กับคนที่จ่ายเงิน สิ่งเหล่านี้จะต้องแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้น การสอบในปี 2555 จะต้องโปร่งใส มีความเท่าเทียม และเป็นธรรม

"ผมต้องการให้สอบพร้อมกันใหม่ในวันเดียวกัน ข้อสอบเดียวกัน ต่อไปใครจะไปแอบซื้อข้อสอบก็คงไม่ได้ หรือจะให้ใครไปสอบแทนก็ไม่ไฉนแล้วผมจะให้มีผู้อำนวยการที่ดูแลการสอบในแต่ละศูนย์สอบเพื่อดูแลความเรียบร้อย และหลังจากสอบแล้ว จะไม่ให้มีการสอบสัมภาษณ์เหมือนที่ผ่านมา มา สอบเสร็จจะให้ขึ้นบัญชีเพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยเลย เพราะขั้นตอนการสัมภาษณ์นั้น อาจจะเรียกรับเงินรับทองกันได้ตั้งนั้น จึงควรต้องยกเลิกไป อย่างไรก็ตาม ภายใต้งานนี้ ภายใต้งานนี้ ภายใต้งานนี้ หากใครไม่เห็นด้วยก็สามารถโต้แย้ง หรือแสดงความคิดเห็นมาได้" นายสุชาติกล่าว

แหล่งข่าวจาก ศธ. คนหนึ่งกล่าวว่า สำหรับปฏิทินการสอบที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดไว้ นั้น **จะเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยวันที่ 31 มีนาคม-ต้นเดือนเมษายน และจะสอบแข่งขันประมาณวันที่ 26-27 เมษายนนี้** ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องรื้อให้นายสุชาติเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้สาเหตุที่เสนอให้ใช้ข้อสอบจากสวนกลาง และสอบพร้อมกันนั้น สวนหนึ่งเป็นเพราะที่ผ่านมาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จะออกข้อสอบของตนเอง ทำให้มีผู้ร้องเรียนว่ามีมีการวิ่งเต้นจ่ายเงินกันมาโดยตลอด